



สนธยา คุณปลื้ม ลงสำรวจพื้นที่บ้านขุนวาง

# สร้างศูนย์กีฬาที่สูง ‘ขุนวาง’ อีกโครงการรัฐทำลายวิถีชาวบ้าน

**พ.**ท.ทักมิติน ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สั่งการให้จังหวัดเชียงใหม่สำรวจหาพื้นที่สร้าง ศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูง ซึ่งต้องเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร

ปัจจุบันคณะกรรมการระดับจังหวัดมี นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ได้พิจารณาพื้นที่ดำเนินการ 2 แห่ง คือ บริเวณห้วยจิโน อำเภอมก๋อย และบริเวณขุนวาง อำเภอแม่วาง

ทั้งสองพื้นที่สามารถดำเนินการโดยใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท ปัจจุบันมีการสรุปข้อมูลรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงสำรวจพื้นที่บ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ที่ผ่านมามีความพอใจในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพิเศษ จึงเป็นไปได้สูงที่จะใช้สร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูงสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ที่ผ่านมามี นายอำเภอแม่วางร่วมกับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูง แก่ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำแม่วาง ที่ห้องประชุมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสมปอง จันตรี หัวหน้างานสถานที่และอุปกรณ์กีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ อธิบายถึงโครงการว่า โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูงมีขึ้นเพื่อให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้ฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเกิดการพัฒนาในการแข่งขัน และนำไปสู่ชัยชนะในการแข่งขันด้วยสาเหตุที่เลือกสร้างบนพื้นที่สูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์พื้นที่สูงนั้นจะมีออกซิเจนเบาบาง เป็นการฝึกความอดทนให้กับนักกีฬา เช่น นักมวยเวลาฝึกซ้อมบนที่สูง 2 ยก จะเท่ากับการฝึกซ้อมในกรุงเทพฯ หรือสนาม 700 ปี เชียงใหม่ 5 ยก

“โครงการที่จะสร้างขึ้นนี้เป็นศูนย์ฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย ไม่ใช่เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เหมือนที่สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่ ประกอบด้วยโรงยิมเนเซียมมอเนกประสงค์ ใช้เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ สนามฟุตบอลและลู่วิ่ง 15 ไร่ และอาคารที่พักของนักกีฬาคณะ 100 เตียง บนพื้นที่ 2 ไร่ รวมเป็น 20 ไร่ จุดที่จะสร้างอยู่ที่สวนสมุนไพรสมเด็จย่า ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท”

ส่วน นายจร สาร์สุวรรณ นายอำเภอแม่วางนั้น กล่าวว่า โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูงมีหลายอำเภอหลายแห่งเสนอพื้นที่ให้ก่อสร้าง เช่น อมก๋อย สะเมิง ฮอด เวียงแหง แต่ทุกพื้นที่ไม่มีความเหมาะสมเท่าที่แม่วาง เพราะเป็นพื้นที่เดียวที่มีสถานที่อยู่ระดับ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และ



บ้านขุนวาง



ทิวทัศน์อีกมุมหนึ่ง



พระบรมธาตุขุนวาง

เดินทางสะดวก เพียง 85 กิโลเมตรจากสนามบินเชียงใหม่

“โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูงจะมีการใช้น้ำจากแม่วางฝั่งซ้าย แต่เชื่อว่าไม่มีผล เพราะน้ำแม่วางมีลำน้ำสาขาหลายสาย เปรียบเหมือนน้ำแม่วาง 100 ลิตร โครงการเอาไปใช้เพียงครั้งลิตรเท่านั้น” คำอธิบายต่อประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านห่วง

ขณะที่ นายบุญส่ง ชินะวงศ์ ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่วาง ให้มุมมองอีกทางหนึ่งว่า หากมีโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูงเพิ่มขึ้นมาและใช้น้ำแม่วางร่วมด้วย เก่งว่าจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในการทำการเกษตร เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำ

“ที่ผ่านมามีเกิดวิกฤตเดือนมีนาคม-เมษายน ในช่วงหน้าแล้ง น้ำไม่พอใช้ เกิดปัญหาการแย่งน้ำ เพราะน้ำแม่วางไหลผ่าน 10 ตำบลในอำเภอแม่วาง อำเภอ

สันป่าตอง และกิ่งอำเภอต๋องหล่อ มีชุมชนมากกว่า 100 ชุมชนที่ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำจากแม่วาง ผมเชื่อว่าแม้เบื้องต้นจะมีการใช้พื้นที่น้อยๆ ก่อน แต่ในอนาคตจะต้องมีการขยายพื้นที่มากกว่านี้แน่ เพราะสาธารณูปโภค ศูนย์การค้า รวมทั้งนักท่องเที่ยวจะตามมา ซึ่งนั่นหมายถึงสิ่งแวดล้อมจะถูกทำลายไปด้วย เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าวถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์”

ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมารัฐอ้างเสมอว่าห้ามชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าซึ่งชาวบ้านเองก็ตื่นตัว เพราะป่าเมืองไทยเหลือน้อย จึงรวมกันเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ แต่โครงการนี้รัฐกลับจะใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำดำเนินการ จึงเป็นเรื่องที่สับสนพอสมควร

นายสิวกอ โอโดชา ชาวบ้านอำเภอแม่วางเล่าว่า พื้นที่บ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน เป็นหมู่บ้านของพี่น้องม้งและอยู่บริเวณใต้ต๋องคามาแง่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต๋องสูง ต้องมีการปรับพื้นที่ใหม่ จะต้องมีการตัดไม้และการปรับไถพื้นที่ป่าออกไป

“ผมตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมารัฐอ้างการรักษาป่ามีการกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วพยายามอพยพโยกย้ายคนออกไปเพื่อให้ป่าสมบูรณ์ แต่โครงการ

ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูงนี้เป็นโครงการของรัฐกลับนำมาดำเนินการก่อสร้างในเขตป่าอนุรักษ์ และยังเอาคนภายนอกมาอยู่ในเขตป่าแทน ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง”

ดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ ควรให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วางทุกตำบลและเทศบาลในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่วางจำนวน

10 ตำบล ได้มีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินใจว่าสมควรหรือไม่ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูงในพื้นที่อำเภอแม่วาง

ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 290 กำหนดไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่”

เพราะสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันขณะนี้ พื้นที่ขุนวางเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวลุ่มน้ำแม่วาง ทั้งในฐานะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ “ขุนน้ำวาง” และเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น “ต๋องคามาแง่ม” และ “พระบรมธาตุขุนวาง” ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา

ในทางกฎหมายก็เป็นพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ชั้น 1A รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ในการดำเนินงานของโครงการหลวงด้วย